



## ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่  
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2)

ตามที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเรียนรู้การเกษตรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ แบบครบวงจร โดยเน้นการใช้กิจกรรมปฏิบัติ (active learning) และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานประกอบการจริงหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2) โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อที่แนบท้ายนี้

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ <https://student.mycas.com> ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ <https://admission.psu.ac.th> ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

#sg02#

(ดร.พรพิมล เชื้อดวงมุข)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
ปฏิบัติกรแทน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกตามโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่  
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกรรมการเกษตรและการจัดการ  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2)

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศท้ายนี้ กด Like และกดติดตาม Fan Page: งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ, PSU ได้ที่ <https://www.facebook.com/NRAcademicServicesUnit>  
เพื่ออัปเดตข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สาขาวิชานวัตกรรมกรรมการเกษตรและการจัดการ

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
1	นาย	กัมพล	สุวรรณโณ
2	นางสาว	เพชรดา	สว่างแจ้ง
3	นาย	ภูริณัฐ	พรหมสอน
4	นาย	วิญฉติ	หอมยิ่ง
5	นาย	ศิริสิทธิ์	วัฒนาภิจจากุล

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม**

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ห้อง 114 ชั้น 1 อาคาร 1  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
โทรศัพท์ (074) 286049, (074) 286239 (ในวันและเวลาราชการ)

และดำเนินการดังนี้ Scan QR Code กด Like และกดติดตาม Fan Page: งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ, PSU ซึ่งจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา



(สำเนา)

**ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ**

**เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่  
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2)**

-----

ตามที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเรียนรู้การเกษตรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ แบบครบวงจร โดยเน้นการใช้กิจกรรมปฏิบัติ (active learning) และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานประกอบการจริงหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2) โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อที่แนบท้ายนี้

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ดังกล่าว **ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ที่ เว็บไซต์ <https://student.mycas.com> ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น** และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ <https://admission.psu.ac.th> ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) พรพิมล เชื้อดวงมุข

(ดร.พรพิมล เชื้อดวงมุข)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
ปฏิบัติกรแทน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

(สำเนาถูกต้อง)

#sg01#

(นางสาวจตุรพร สอนจิต)

นักวิชาการอุดมศึกษา

จตุรพร/พิมพ์/ทาน